



ครบ ๓๐ ปี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(วิทยาเขตเชียงใหม่)

ต้นพยอม

MCU.CM.NEWS ISSN : 2408-0799



ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557

สามกวีรุษแห่งการศึกษา มหาวิทยาลัย จากล้านนาสู่อาเซียน



พ่อเมืองเชียงใหม่พร้อมสนับสนุน โครงการใหญ่สงฆ์

copy free



Facebook : <https://www.facebook.com/mcucm>



P.3

บุคคลเด่น :
สัมภาษณ์
ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่



P.4

วันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา :
วันออกพรรษา



P.6

ศิลปวัฒนธรรม :
นทุงกับ
พระพุทธศาสนา

P.2 เสวนาอุ้มบุญ หรืออุ้มบาป

P.7 สัมภาษณ์อธิการบดี มจร.



เสวนาอุ้มบุญ หรืออุ้มบาป?

วารสาร “ต้นพยอม” ฉบับที่ 2 นี้ บ.ก.ขอเล่าข่าวสาร คือ เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 57 เวลา 10 น. ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้มีการจัดสัมมนาถึงแถลงข่าวโดยโครงการสำนักข่าวพุทธภาคเหนือ และศูนย์บัณฑิตศึกษา เรื่อง “อุ้มบุญ หรือ อุ้มบาป” เพื่อให้เกิดมุมมองด้านต่าง ๆ ทั้งการแพทย์ กฎหมาย และหลักการศีลธรรมในพระพุทธศาสนา โดยมี **พระครูธีรสุตพจน์** (พระมหาสง่า ธีรสงวโร) ผอ.สำนักงานวิทยาเขตเชียงใหม่ มจร. วิทยาลัยเขตเชียงใหม่ **รศ.ร.อ.นายแพทย์ไพรัตน์ พฤษชาติคุณากร** จิตแพทย์ อดีตผู้พิพากษาสมทบศาล และเยาวชนครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ **ศศ.ดร.ปรุทม์ บุญศรีตัน** หัวหน้าภาควิชาศาสนา และปรัชญามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ร่วมเสวนา มี **ศศ.ดร.สำราญ ชันสำโรง** รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินรายการ

รศ.ร.อ.นายแพทย์ไพรัตน์ พฤษชาติคุณากร จิตแพทย์ฯ เปิดเผยว่า “การอุ้มบุญ” นั้น ได้กำหนดทำให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงและต้องดำเนินการตามกฎหมายเดิมที่กำหนดไว้ ผู้รับอุ้มบุญจะต้องเป็นสายเลือดโดยตรง หรือญาติโดยตรง เพื่อการดำรงเผ่าพันธุ์และไม่ใช่เป็นเชิงธุรกิจการค้า จะต้องมีการขอสายเลือดที่ชัดเจน ตามขั้นตอนของกฎหมาย ต้องไม่มีผลประโยชน์ทางการค้า ไม่ให้เงินทอง เป็นสิ่งแลกเปลี่ยน และผู้ที่รับอุ้มบุญต้องมีอายุ ตั้งแต่ 20-34 ปี เป็นบุคคลที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว และไม่ใช่วัยของผู้หญิงที่รับอุ้มบุญ และหากเกิดปัญหาต้องให้ทางแพทย์สภาเป็นผู้ตัดสิน สูตินารีแพทย์เป็นผู้ดำเนินการ

เรื่องการอุ้มบุญมีมานานแล้ว เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแพทย์ กฎหมาย จริยธรรม เป็นการช่วยเหลือคนที่มีบุตรยาก เพื่อให้มีลูกถูกต้องตามกฎหมาย เป็นการขยายเผ่าพันธุ์ของผู้ด้อยโอกาสซึ่งถือว่าถูกต้องตามมนุษยธรรม หากผิดจากข้อกำหนดถือได้ว่าผิดกฎหมาย เป็นเรื่องราวทางธุรกิจ ผิดหลักการอุ้มบุญที่ถูกต้องซึ่งต่อไปตัวบทกฎหมายใหม่ จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้ถูกต้องตามหลักศีลธรรม จรรยาบรรณ มิฉะนั้นความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทำให้เกิดผลกระทบจะตกอยู่ที่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้าง แพทย์ และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง

ด้านพระครูธีรสุตพจน์ (พระมหาสง่า ธีรสงวโร) ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเชียงใหม่ กล่าวว่า เรื่องการอุ้มบุญเป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์ ในการขยายเผ่าพันธุ์มนุษย์ในด้านพุทธศาสนา ถือว่าเป็นเรื่องของโอกาสที่สามารถทำได้ ตามหลักจริยธรรม ทำให้เกิดความสุขทุกฝ่ายเป็นประโยชน์โดยสมบูรณ์ แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามข่าวมากมาย เมื่อผู้รับอุ้มบุญเกิดลูกไม่สมประกอบ เด็กด้อยโอกาส หัวโต เท้าโต เด็กไม่ได้มาตรฐาน ทำให้ผู้ว่าจ้างทำการอุ้มบุญไม่ยอมรับ ผิดในเรื่องศีลธรรม มนุษย์ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีราคา เป็นสิ่งถูกต้อง หรือยังกับเหตุการณ์ของมนุษย์ ชีวิตคนเหมือนหนูทดลอง ยา หรือคล้ายเมล็ดพันธุ์พืช ในสังคมพุทธศาสนา มองไม่สมควร สังคมไทยจะต้องช่วยกันตรวจสอบ และหาวิธีการ ยับยั้งแก้ไข ทั้งในเรื่องของกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ให้อยู่ในกรอบที่ชัดเจนต่อไป.

ส่วน ศศ.ดร.ปรุทม์ บุญศรีตัน กล่าวว่าในทางอภิปรัชญา ถือว่าการอุ้มบุญ เป็นปัญหาเรื่อง “ความไม่พอดี” ระหว่างความมี (being) กับความไม่มี (non-being) จากความไม่สมดุลของธรรมชาติ จึงกระตุ้นเร้าความอยากของมนุษย์ที่ไม่สามารถยอมรับความจริงตามธรรมชาติได้ จึงแสวงหาสิ่งที่ไม่ดี ให้เกิดขึ้นโดยใช้ความมีเงินแปรเปลี่ยนการมีลูกนำไปสู่ประเด็นอื่น ๆ ตามมา เพราะความจริงทั้งสองนี้มักไม่พอดี แต่ทั้งนี้การจะตัดสินว่าเป็นอุ้มบุญ หรืออุ้มบาป ขึ้นอยู่กับเจตนา และความรับผิดชอบ ขึ้นอยู่กับการตกลง และยอมรับระหว่างกันและกัน ขึ้นอยู่กระบวนการที่ถูกต้องชอบธรรม และขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดู การอบรมป้อนนิสัยและศศ.ดร.ปรุทม์ยังให้ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข ว่าปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ จะไม่เกิดขึ้น ถ้าทุกคนยอมรับความจริงตามธรรมชาติแห่งตนหรือไม่มีความอยากมี หรืออยากมี เมื่อได้แล้วไม่มีความยึดมั่นถือมั่นมันเป็นของตน และหากมนุษย์มองมนุษย์ในฐานะเป็นมนุษย์ ไม่ใช่เป็นวัตถุสิ่งของ

จังหวัดเชียงใหม่พร้อมสนับสนุน คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ใน 2 โครงการใหญ่

จากการเปิดเผยของ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ว่า

เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้มีโครงการสร้างพุทธมณฑลประจำจังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ไทย บนพื้นที่ 906 ไร่ ในเขตพื้นที่ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ หากว่าส่วนไหนที่จังหวัดเชียงใหม่จะช่วยให้ เช่นการระดมทุน บอกรุณ หรือประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมสนับสนุนในโครงการที่สำคัญนี้



ในนามของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หากไม่ติดภารกิจที่สำคัญมากก็จะให้ความสำคัญเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือวางแผนงาน กำหนดกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อความสำเร็จของโครงการในอนาคตอันไม่ช้านี้ตลอดถึง ติดตามความก้าวหน้า หากว่าติดราชการสำคัญ ก็จะมอบให้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่และผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยอยู่เสมอ รวมทั้งจะได้ขอตั้งงบประมาณ สนับสนุนการก่อสร้างพุทธมณฑลในปีงบประมาณ 2558 นี้เพื่อเป็นงบผูกพันเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

สำหรับอีกโครงการหนึ่งที่สำคัญได้แก่ โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หรือ หมู่บ้านรักษาศีล 5 เป็นโครงการที่ดีมากและเป็นนโยบายสำคัญของเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ซึ่งผลความสำเร็จของโครงการนี้จะทำให้

บ้านเมืองสงบร่มเย็น สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้นำ ชุมชน ผู้นำครอบครัว ให้เป็นแบบอย่างยิ่งที่ดี ซึ่งโครงการนี้ควรเริ่มจากผู้นำท้องถิ่น ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้สูงอายุ เยาวชน แล้วขยายผลไปยัง คนทำงาน วิทยทำงานไปด้วย ทั้งนี้การดำเนินงานโครงการดังกล่าวเป็นโครงการบูรณาการร่วมกับจังหวัด คณะสงฆ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนในชาติมีความรัก และเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ตลอดสามารถเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองของประชาชนในชาติ โดยใช้กลไกทางพระพุทธศาสนา

หากว่าคณะสงฆ์คิดว่าใน 2 โครงการใหญ่ที่สำคัญนี้มีส่วนไหนที่จังหวัดเชียงใหม่สามารถจะช่วยเหลือ ขับเคลื่อนโครงการให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ยินดีที่จะช่วยเหลือในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวในที่สุด



สัมภาษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 เวลา 10.30 น.



วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา :
 โดย...ณัฐพล สักสิงห์แก้ว (ตีพิมพ์หน้าต้น ตึก)

วันออกพรรษา...

มีอะไรน่าสนใจ?

วันออกพรรษารวมกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี สำหรับปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557 สำหรับพระภิกษุสงฆ์นั้นถือว่าเป็นวันสิ้นสุดการจำพรรษา หรือออกจากพรรษาที่ได้อธิษฐานเข้าจำพรรษาลดระยะเวลา 3 เดือน ถ้าจะมองเพียงแค่นี้แล้วดูเหมือนว่าพระสงฆ์จะมีอิสระที่จะไปค้างคืนในวัดหรือที่อื่นๆ ได้

ส่วนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายดูเหมือนว่าจะได้มีโอกาสทำบุญเหมือนกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอื่นๆ เพียงแต่ว่าอาจจะได้มีโอกาสทำบุญใส่บาตรเป็นพิเศษเพราะถัดจากวันออกพรรษาหนึ่งวัน คือวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงสู่โลกมนุษย์ (หลังจากที่พระพุทธองค์ได้เสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อเทศนาพระอภิธรรมปิฎกโปรดพระพุทธมารดา) เรียก **“วันเทโวโรหนะ”** หรือวัน พระพุทธเจ้าเปิดโลก เพราะวันนั้นโลกทั้ง 3 คือ สวรรค์ มนุษย์ และ บาดาล (นรก) ต่างสามารถแลเห็นกันได้ ถ้าจะมองแบบปกติทั่วไป ถือว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้ระลึกนึกถึงพระพุทธองค์ เพราะวัดส่วนใหญ่จะจำลองเหตุการณ์มีพระพุทธรูปนำหน้าพร้อมทั้งคณะพระสงฆ์สามเณรอุ้มบาตรตามมา ฉลองศรัทธาของบรรดาพุทธศาสนิกชนไม่ว่าจะเป็นภาพเด็กตัวเล็ก ๆ คนหนุ่มสาว ไปจนถึงผู้สูงวัย พร้อมใจกันใส่บาตรนับว่าเป็นภาพที่สวยงามที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย แต่ถ้าจะมองให้ลึกถึงประเด็นนี้ สิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงทำเป็นแบบอย่างให้เราได้เห็น คือความกตัญญูตถะที่ ที่ถือว่าเป็นเครื่องหมายของคนดีทั้งหลาย แต่ยิ่งไปกว่านั้นในวันออกพรรษาที่ต้องพิจารณาเป็นพิเศษ เพราะวันนี้เป็นวัน **“มหาปวารณา”** คือวันที่พระสงฆ์ทำปวารณากรรม คือเปิดโอกาสให้เพื่อนพระภิกษุว่ากล่าวตักเตือนกันด้วยเมตตาจิตได้ เมื่ออยู่ด้วยกันและได้เห็นหรือสงสัยในพฤติกรรมของกันและกัน นั้นหมายความว่าผู้เตือนด้วยเมตตาจิตเหมือนมิตรผู้คอยชี้แนะทุกข์ ส่วนผู้รับพร้อมปรับปรุงแก้ไขในข้อผิดพลาดทั้งหลาย การกระทำเช่นนี้ มิได้จำกัดอยู่เพียงแค่พระภิกษุสงฆ์เท่านั้น ทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ได้ตั้งแต่ในระดับครอบครัว เพื่อนฝูง คนภายในหมู่บ้านตลอดถึงประเทศชาติ ถ้าเราเปิดใจรับฟังคำเตือนของบัณฑิตที่มีจิตเป็นกุศล ไม่มองคนอื่นเป็นศัตรูจากความเียงเผลอ อาจเปลี่ยนเป็นขัดเกลากำปัญญา และนำพาให้เกิดความสุขทั้งภายนอกและภายในได้โดยไม่รู้ตัว

เล่านิทาน : <http://www.facebook.com/wordo>

เมืองแห่งจินตนาการที่แสงงดงามทั้งภาพ สี สัน ความดีที่ยังคงเหลืออยู่ ใคร ๆ เห็นก็มีแต่ความอึ้งมิใจ เพราะชื่อเมือง มีนามว่าเมืองขนม ตั้งอยู่ห่างไกลจากผู้คนมากเป็นเมืองแห่งความหอมหวานด้วยขนมที่ทำมาจากแป้ง ขนมที่โดดเด่นที่สุดในเมืองนี้ก็คือ **“ขนมฉันทัน”** นั่นเองซึ่งมีความหอมหวานกลมกล่อมน่ารับประทานมากกว่าขนมอื่น ๆ เป็นไหน ๆ จึงเป็นขนมที่เจ้าเมืองโปรดปรานอย่างมาก เป็นขนมที่เจ้าเมือง และทายาทของท่านได้ทานเท่านั้น ห้ามมิให้ผู้ใดแอบนำไปทาน แอบนำไปจำหน่ายโดยเด็ดขาดจะถูกพิจารณาโทษอย่างหนักถึงขั้นประหารชีวิตเมื่อได้ชื่อว่าเมืองขนม แต่ไหนแต่ไรมาเมืองนี้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างที่สุดของโลก ก็ว่าได้ เพราะเมืองนี้ ต่างมีภารกิจที่สำคัญคือการปลูกอ้อย ปลูกมันสำปะหลัง ปลูกถั่วเขียว ปลูกต้นข้าว ปลูกมะพร้าว ปลูกใบเตย และดอกมะลิ วัตถุประสงค์ก็เพื่อนำอ้อยมากลั่นน้ำไว้ทำน้ำตาลทราย มันสำปะหลังนำมาทำเป็นแป้งมัน ถั่วเขียวนำมาแปรรูปเป็นแป้งถั่วเขียว เม็ดข้านำมาทำเป็นแป้งข้าวเจ้า มะพร้าวนำมาทำน้ำกะทิ ใบเตยและดอกมะลิ เพิ่มกลิ่นให้ **“ขนมฉันทัน”** นำรับประทานและเพิ่มความสดชื่น เจ้าผู้ปกครองเมืองขึ้นชอบ **“ขนมฉันทัน”** เป็นอย่างมาก ให้ประชาชนภายในเมืองขนมของท่านปลูกพืชเพื่อส่งเสริมการทำเกษตรกรรมทุก ๆ บ้าน ให้มากที่สุดทำให้เจ้าเมืองอื่น ๆ ทราบข่าวต่างพากันไม่ยอมที่จะให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองไปกว่านี้จึงแอบย่องเข้าไปเผา ไปตัดทิ้งบ้าง หรือไปขโมยเอามาซ่อนไว้ เมื่อประชาชนเดือดร้อนเจ้าเมืองรับทราบข่าว ก็ส่งนายทหารเฝ้าดูและขับไล่โจรผู้ร้าย จนเหตุการณ์สงบลง เพราะชาวเมืองขนมหวานช่วยกันคนละแรงเป็นหูเป็นตา สอดส่อง ตรวจยาม เวลากลางค่ำกลางคืน ด้วยพลังสามัคคีในแต่ละปีเมืองนี้เก็บผลผลิตจากพืชนำไปผลิตเป็นแป้ง เป็นน้ำตาล สามารถส่งออกจำหน่ายยังต่างเมืองได้เงินเข้าคลังอย่างมหาศาลเป็นสินค้าส่งออกที่มีคุณภาพ เป็นรายได้หลักของพลเมืองแห่งนี้ ประชาชน

นานาก็คณะ : อภิธรรม สัตถ์คำ



ขนมจีน...ขนมจีน



ทุกครัวเรือนก็มีรายได้ทำให้เมืองนี้มีแต่รอยยิ้มอารมณ์แจ่มใสสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ ที่สำคัญมีเจ้าเมืองที่รู้ใจเข้าใจ รับซื้อข้าวทุกเม็ด น้ำตาลทุกเมล็ด แป้งทุกประเภท และผลผลิตทางการเกษตรทุกอย่างโดยให้ราคาดี ชาวบ้านต่างสุขใจ บ้านเมืองก็สงบ ไม่มีขโมย เพราะเจ้าเมืองได้แบ่งข้าว น้ำตาล แป้ง ส่งไปเป็นของกำนัลแก่เจ้าเมืองอื่น ๆ ไม่ว่าจะป็นวันก่อตั้งเมืองหรือวันเกิดเจ้าเมืองเป็นของขวัญวันเกิด วันสัมพันธไมตรี ของเมืองขนม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ แม้กระทั่ง ค่าขนส่งเพราะแต่ละเมืองที่ตั้งอยู่ ห่างไกลกันมาก เจ้าเมืองทุก ๆ เมือง ต่างพอกพอกใจเป็นอย่างไร ชาวบ้านต่างเมืองที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงเมื่อทราบข่าวก็ย้ายครอบครัวมาขอพักอาศัยในเมืองนี้ เพราะชอบในความเป็นที่เป็นนื่อง ชอบในความมีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ตลอดเวลาที่พบเห็น ความสมบรูณ์ของเมืองนี้ทุก ๆ ฤดูกาล ไม่ว่าจะหน้าฝน หน้าหนาว หน้าร้อน ตรงตามฤดูกาลทุก ๆ ปี แต่มาในปี นี้ ใจนฝนจึงไม่ตกชุกหยดเลยนี้ เหล่าขนมก็พากันมาล้อมวงปรึกษารือไม่ว่าจะเป็นทองหยิบ ทองหยอด ตะโก้ ขนมหม้อแกง เดินทางมาจากเมืองอื่น ๆ ก็มาร่วมเข้าประชุมใหญ่ของเมืองขนมในครั้งนี้ด้วย โดยไม่คิดว่าตนเองเป็นชาวต่างชาติต่างเมืองใด ๆ เลย ในความคิดต่าง ๆ มากมายเรื่องเกิดขึ้นทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในข้อเสนอจากที่ประชุม บางทีเป็นการยากเกินไปบ้างก็บอกว่าเกินความสามารถที่ขนมอย่างเรา ๆ จะทำได้แต่มีความคิดหนึ่งของขนมฝนิเทียมเราเคยได้ยินเพื่อน ๆ ของท่านเจ้าแห่งสายฝนคุยกันว่าเมืองเราใช้น้ำสิ้นเปลือง จึงขอจัดการส่งน้ำลงมาให้พวกเราใช้กัน ถ้าเป็นเช่นนี้ เราจะทำอย่างไรกันดีละ ทองหยิบตามตะโก้จึงตะโกนว่า เราควรส่งผู้มีบุญบารมีขึ้นไปขอโทษเจ้าแห่งสายฝนดีไหม เจ้าเมืองบอกได้เราจะเดินทางขึ้นไปเอง **“ขนมจีน”** เข้าร่วมประชุมด้วยบอกว่าจะอาสาเป็นบันไดเพื่อส่งเจ้าเมืองขึ้นไปบอกเจ้าแห่งสายฝนเองเมื่อส่วนใหญ่เห็นด้วยก็พากันผสมแป้ง น้ำตาล และวัตถุดิบต่าง ๆ ใส่สีสັນให้สวยงามจน **“ขนมจีน”** เต็มเมืองไปหมด เมื่อได้จำนวนเพียงพอต่างก็พากันมาวางเรียงซ้อนกันทีละชั้นทีละชั้น จนสูงลิบลึงถึงสวรรค์ชั้นฟ้าสีน้ำเงินชั้นที่เจ้าแห่งสายฝน อาศัยอยู่ หนทางที่เจ้าเมืองจะขึ้นไปบนฟ้าเพื่อไปพบเจ้าเมือง

แห่งสายฝนนั้นไม่ถายนัก จึงใช้ความพยายามที่จะปีนป่ายระยะทางหลายแสนกิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางเป็นแรมปี ต้องอดข้าว อดน้ำ โดยไม่หยุดพักระหว่างทางแม้แต่จุดเดียวเจ้าเมืองได้ปฏิบัติตามทุก ๆ อย่างตามที่เจ้าแห่งสายลมบอกมา จนถึงชั้นฟ้าสีน้ำเงิน จึงส่งเสียงร้องเรียกเจ้าแห่งสายฝน (เจ้าแห่งสายฝน, เจ้าแห่งสายฝน, เจ้าแห่งสายฝน) ทำให้เจ้าแห่งสายฝนรำคาญเกิดโมโหมาก ออกมาแสดงตนแล้วกล่าวว่า **“เจ้าเป็นผู้ใดจึงบังอาจมาส่งเสียงวอยวายเสียงดังหนวกหู”** “ก็เมืองที่เราดูแลอยู่ไม่มีน้ำกินน้ำใช้และที่สำคัญไม่มีน้ำสำหรับปลูกพืชในสวนไร่นา เพราะฝนไม่ตกมานานแล้ว พวกเรากำลังจะอดตาย เพราะไม่มีน้ำดื่ม” เมื่อเจ้าแห่งสายฝนฟังก็บอกว่า **“คราวที่เจ้ามีน้ำมาก ๆ ทำไม่ไม่ประหยัดกันพอเราไม่ปล่อยฝนลงไปเจ้าก็พบความเดือนร้อนกันใช่ไหม เจ้าไม่เห็นใจลูกน้องของเราบ้างที่จะต้องวิดน้ำให้พวกเจ้าใช้ทุก ๆ ปี”** เจ้าเมืองฟังเช่นนั้นต่างรู้สึกสำนึกจึงบอกไปว่า **“ต่อไปนี้พวกเราจะรู้จักปรับใช้ และจะประกาศให้ทุก ๆ หมู่บ้านประหยัดน้ำกัน จะได้มีใช้ในยามจำเป็น”** เมื่อเจ้าแห่งสายฝนฟังเช่นนั้นก็กล่าวว่า **“ดีมากพวกเจ้าคิดได้เช่นนั้นเราเห็นใจจงกลับลงไปก่อนขอเวลาสักสองสามวันเราจะเรียกเพื่อน ๆ มาช่วยวิดน้ำลงไปให้ แต่มีข้อแม้”** **“มีข้อแม้อะไรหรือท่าน”** เจ้าเมืองถาม **“ก็อยากให้เจ้าเมืองอนุญาตให้ขนมจีนเป็นขนมของทุก ๆ คนของโลกใบนี้ สามารถรับประทานได้โดยไม่มีกำหนดชั้น”** เจ้าเมืองตบปากรับคำข้อเสนอทุกประการ จึงไปประกาศเปลี่ยนแปลงตามที่ท่านต้องการ หลังจากนั้นตามคำสัญญาของเจ้าแห่งสายฝนภายในเวลาที่ให้ น้ำก็หล่นจากฟ้าลงมา ทำให้เมืองขนมกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง เจ้าเมืองดีใจเป็นอย่างยิ่งจึงได้ตั้งชื่อขนมที่อาสาขึ้นไปบนฟ้าว่า **“ขนมจีน”** จะได้เป็นอนุสรณ์แห่งความกล้าในครั้งนี้ และให้ขนมจีน ไม่เป็นขนมจีนเพียงคนเดียว แต่เป็นขนมของทุก ๆ คน สามารถรับประทานได้ ขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประชาชนต่างยินดีปรีดาในคำประกาศของท่านเจ้าเมืองต่างรักและชื่นชมในบุญบารมีอย่างหาที่สุดไม่ได้...

ผิดกับถูก

เวลาอาจารย์บัณฑิตจัดสัปดาห์แห่งการปฏิบัติธรรม มีศิษย์อยู่ปฏิบัติธรรมจากส่วนต่าง ๆ ของประเทศญี่ปุ่นเป็นจำนวนมาก คราวหนึ่งศิษย์คนหนึ่งโดนจับด้วยข้อหาลักทรัพย์ พวกเขาจึงรายงานให้อาจารย์บัณฑิตทราบ พร้อมเสนอให้เนรเทศเจ้าขโมยคนนั้น แต่อาจารย์บัณฑิตก็เฉยเสีย

ต่อมาศิษย์คนนั้นโดนจับด้วยข้อหาความผิดเดียวกัน อาจารย์บัณฑิตก็เฉยอีก เหตุการณ์เช่นนี้ทำให้ศิษย์คนอื่น ๆ ไม่พอใจ จึงยื่นขอเสนอให้

อาจารย์จับไล่เจ้าหัวขโมยคนนั้นออกไปให้ได้ หากไม่พวกเขาจะพากันออกจากสำนักไปทั้งหมด

เมื่ออ่านข้อเสนอ อาจารย์บัณฑิตเรียกประชุมศิษย์ทั้งหมด กล่าวว่า **“พวกเธอเป็นคนฉลาด รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูก พวกเธอจบหลักสูตรสำนักของอาจารย์แล้ว พวกเธอจะไปไหนก็ไปเถิด แต่ศิษย์คนนี้ขี (มองไปหาศิษย์ขีขโมย) ผู้นำสงสาร เขาไม่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูก ถ้าฉันไม่สอนเขาแล้วใครเล่าจะสอนเขา ถ้าอาจารย์ไล่เขาออกจากสำนักตามความประสงค์ของพวกเธอแล้วเขาไปลักขโมยอีกสำนักของเราจะเสียหาย ฉันต้องสอนเขาต่อไป แม้พวกเธอทั้งหลายจะจากฉันไปหมดก็ตาม”**

น้ำตาไหลอาบแก้มเจ้าศิษย์ขีขโมย เขาตัดสินใจเลิกขโมยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา



นกยูง...กับ พระพุทธศาสนา

มีสัตว์น้อยใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา สัตว์ใหญ่ เช่น ช้าง ราชสีห์ สัตว์เล็ก เช่น ลิง ไก่ นกยูง เป็นต้น สัตว์ทั้งหลายจะปรากฏในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่องเล่าหรือมุขปาฐะ สัตว์แต่ละประเภทต่างแสดงบทบาทที่แตกต่างกัน ที่คล้ายหรือเหมือนกันก็คือนอกจากนี้ในศิลปะอันดี พระพุทธเจ้ายังทรงถือกำเนิดในชาติของสัตว์ต่าง ๆ อีกด้วย

วัดในล้านนาและวัดในกลุ่มชาติพันธุ์ไท ปรากฏรูปนกยูงในที่อันศักดิ์สิทธิ์ เช่น หน้าบันวิหารวัดพันเตา อำเภอเมืองเชียงใหม่ รูป แกะสลักนกยูงงดงามมาก บนประตูทางเข้าวิหารวัดอินทาราม นครเชียงใหม่ เมียนมาร์ มีรูปนกยูงปรากฏอยู่และวัดเดียวกันนี้ บนอาสน์สงฆ์มีตาลปัตรปูนปั้นปิดทองรูปนกยูงตั้งอยู่ จิตรกรรมบนฝาผนังวิหารวัดพระธาตุจอมคำ ก็มีรูปนกยูงที่เป็นพระชาติของพระพุทธเจ้า เมืองสิบสองปันนา ประเทศจีน ได้ใช้นกยูงเป็นสัตว์ประจำเมือง เมื่อสำรวจในที่ต่าง ๆ ในเขตบ้านเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ไทก็พบรูปนกยูงในรูปลักษณะต่าง ๆ

แสดงว่า นกยูง เป็นสัตว์ที่มีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนาอย่างแน่นอน ลองตามเรื่องราวนี้ดู

แหล่งแรกที่ควรเข้าไปสืบค้นเกี่ยวกับนกยูงพระพุทธศาสนา คือ วรรณกรรมพบว่า มีวรรณกรรมที่กล่าวถึงนกยูงหลายเรื่อง เช่น โมรณัจจชาดก มหาโมรชาดก โมรชาดก พุทธชาติชาดก และที่ชาวพุทธรู้จักดี คือ โมรปริตร บทสวดที่ขึ้นต้นว่า อุเทตยัญจักขูมา เอกราชา..... ในดินแดนล้านนามีคัมภีร์ไบเบิลชื่อ นกยูงทอง ซึ่งมีเนื้อหาด้านชาดกที่กล่าวข้างต้น ชาดกเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการทำให้เรื่องนกยูง

ให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวาง จนกลายเป็นนกที่มีอานุภาพในการปกป้องรักษาภัยต่าง ๆ ดังเรื่องที่ปรากฏในตำนานโมรปริตรว่า “พญานกยูงทอง มีบริวารจำนวนมากมาวิตกว่า หากยังอยู่กับบริวารมากเช่นนี้ อาจเกิดอันตรายได้ คินหนึ่งบริวารหลบหนีท จึงปลีกตัวไปอยู่ในป่าลึกเพียงลำพัง นกยูงทองตัวนี้ได้ทำสิ่งที่เป็นมงคล กล่าวคือ ตอนเช้าก่อนออกหากินก็สวดมนต์ไหว้พระ และอาทิตย์เวลาเย็นกลับจากหากินก็สวดมนต์ทำเช่นนี้เป็นกิจวัตรทำให้อยู่รอดปลอดภัย โบราณจารย์จึงนำบทสวดนี้มา

พุทธศิลป์



อ.ปฏิเวธ เสาร์คง

ชื่อผลงาน ไตรัมพระบารมี

ขนาด 150 x 250 ซม.

เทคนิคสีน้ำมัน

แนวความคิด ในหลวงทรงเป็นเหมือนสมมติเทพ

ทรงดูแลปวงชนชาวไทยทำให้ชาวไทยมีความสุขร่มเย็น

ภายใต้พระบารมี

ชิ้นนี้ได้รับรางวัลดีเด่นของ ธนาคาร ธกส.

By...KarU

เป็นบทสวดสำคัญในการเจริญพระพุทธมนต์

ชาดกทั้งหลายที่กล่าวมา ได้แพร่กระจายไปในกลุ่มชาวพุทธ โดยพระสงฆ์นำไปเผยแพร่ ย้ำถึงความสำคัญของอานุภาพของนกยูง จนในที่สุด นกยูงได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความปลอดภัย ปกป้องภัย อยู่ร่มเย็นเป็นสุข มาจนถึงปัจจุบัน

ต่อไปนี้เมื่อเห็นรูปนกยูงในวัด และศาสนสถานต่าง ๆ คงหมดความสงสัย



พินอัย

Ins. 053-412591 ต่อ 123

ให้การสนับสนุนกิจกรรม “30 ปี มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่”

“การที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้รับอนุญาตให้ใช้สถานที่แห่งนี้ ในการสร้างมหาวิทยาลัยจากกรมป่าไม้ก็ให้มีความ มั่นใจได้ว่า จะเป็นที่จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา กับ ศาสตร์สมัยใหม่ ให้ความรู้แก่พระสงฆ์สามเณร และ ประชาชนทั่วไป มีการเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ในภูมิภาคนี้ ไม่ว่าจะเป็นประเทศจีน ลาว พม่า ฯลฯ เชียงใหม่มีความพร้อม ได้ดำเนินการมาพอสมควร แล้ว ขณะนี้กำลังปรับภูมิทัศน์ อาคาร พังแม่บก จะเริ่มก่อสร้างขึ้นมา รวมถึงวัดวาอารามที่จะมีการ สร้างขึ้นที่นี่ มีพระพุทธรูป อุโบสถ ฯลฯ ให้เป็น สถานที่เหมาะสำหรับการศึกษา และปฏิบัติธรรมอยู่ ร่วมกัน รองรับการจัดการศึกษานานาชาติ ในภูมิภาค เหนือ ขอเชิญมาร่วมกันสนับสนุนในการสร้าง มหาวิทยาลัย เพราะการลงทุนด้านการศึกษาถือว่า คุ้มค่าที่สุด เนื่องจากการพัฒนาชาติ เริ่มที่ประชาชน

การพัฒนาคนเริ่มที่ใจ จะพัฒนาอะไรให้เริ่มที่ตนเอง ก่อน การที่เราพัฒนาที่นี้ถือว่าเป็นการพัฒนาสถานที่ เพื่อพัฒนาคน ซึ่งเราไม่เน้นการสร้างตึกมากมาย ใหญ่โต เพียงแต่ให้เหมาะสมให้มีห้องประชุม ห้องเรียน สร้างแล้วจบ แต่ที่สร้างแล้วไม่รู้จักคือ สร้างคน พัฒนาคน ลงทุนครั้งเดียวสร้างให้เสร็จเรียบร้อย มีห้องเรียน มีหอพัก การพัฒนาคนก็จะราบรื่น และ คนที่พัฒนาแล้วจะเป็นกำลังของพระศาสนา และ ประเทศชาติต่อไป หลังจากได้มาเยี่ยมชมที่นี่ มีความ มั่นใจว่า จะสำเร็จตามมโนปณิธาน และพังแม่บก ทุกประการ ถ้าได้รับการสนับสนุนจากคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ และประชาชนทั้งหลาย”

นอกจากนี้ท่านพระพรหมบัณฑิต อธิการบดี ยังมี นโยบายให้ใช้ศูนย์พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นต้นแบบใน การสร้างมหาวิทยาลัย



มูมาอาเซียน : ผศ.(พิเศษ) เยื้อง ปิ่นแห่งเพชร

มหาวิทยาลัยสงฆ์..... ในประเทศอินโดนีเซีย

BUDDHISM

ประเทศอินโดนีเซียเคยเป็นประเทศที่ นับถือพุทธศาสนามาก่อน ศาสนสถานใน พระพุทธศาสนายังปรากฏอยู่ โบโรบูดูร์ หรือ บรมพุทธรโธ (Borobudur) เป็นสถานที่ ก่อตั้งที่มีชื่อเสียงของประเทศอินโดนีเซีย ตั้งอยู่ในภาคกลางของเกาะชวา ห่างจากออก ยาการ์ตาไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ ราว 40 กม. สร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 1293 – 1293 นอกจากนี้ยังมีพุทธศาสนสถานที่ได้ขึ้นทะเบียน อย่างเป็นทางการอีกเป็นจำนวนมาก

แต่ในปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นประเทศที่มีประชากร นับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลก แต่ถึงกระนั้น ประเทศนี้ก็ยังมีประชากรที่นับถือพระพุทธศาสนาอยู่ อีกเป็นจำนวนไม่น้อย ข้อมูลจาก World Association of Buddhist Universities & Progressive Education (WABUPE) ระบุว่า ในประเทศอินโดนีเซียนั้นมีวิทยาลัย สงฆ์ ถึง 6 แห่ง อาทิ วิทยาลัยสงฆ์ Kertarajasa Buddhist Universitas อยู่ในชวาตะวันออก วิทยาลัยสงฆ์ Bodhi Dharma Buddhist College อยู่ในเมืองเมดาน Medan

สุมาตราเหนือ (North Sumatra), วิทยาลัยสงฆ์ Nalanda Buddhist College ตั้งอยู่เมืองมาตาราม (Mataram) ชวากลาง, วิทยาลัยสงฆ์ Syailendra Buddhist College อยู่ที่ เซมารัง (Semarang), วิทยาลัยสงฆ์ Smarattungga Buddhist College ตั้งอยู่ที่เมือง โบโยลาลี (Bojolali) ชวากลาง, สถาบัน พระพุทธศาสนา PrasadhaJinarakkhita Buddhist Institute ตั้งอยู่ที่เมืองจาการ์ตาตะวันตก (Jakarta Barat)

วิทยาลัยสงฆ์ทั้งหมดนี้สอนวิชาทางพระพุทธศาสนา เป็นหลัก เช่น สาขาวิชาธรรมทูต (Dhammaduta) และสาขา วิชาธรรมจริยะ (Dhammacariya) สองสาขานี้เป็นสาขา ยอดนิยมของชาวพุทธในอินโดนีเซีย เพราะเรียนแล้ว ไม่ตกงานแน่นอน เนื่องจากทั้งสองสาขานี้ สามารถไปสอบ บรรจุเป็นครูสอนพระพุทธศาสนาได้ตามโรงเรียนที่มี ชาวพุทธเรียนอยู่ หรือสามารถเป็นผู้นำในการประกอบ พุทธพิธีในชุมชนชาวพุทธ

เมื่อได้รู้ว่าแม้ในประเทศที่มีผู้คนนับถือศาสนา อิสลามมากที่สุดในโลก ก็ยังมีที่ให้สำหรับศาสนิกผู้มี ศรัทธาที่แตกต่าง อย่างใจกว้าง สมดังปรัชญาของ ประเทศอินโดนีเซีย ที่ยึดหลักปัญญาศีล โดยเฉพาะ ข้อที่ 5 ที่กล่าวถึง “ความยุติธรรมในสังคมสำหรับชาว อินโดนีเซียทั้งหมดโดยเท่าเทียมกัน”



การสร้างเครือข่าย การจัดการความรู้เพื่อ บนฐานคิดเศรษฐกิจ ของผู้สูงอายุ บ้านโป่งกุ่ม อำเภอดอยสะเก็ด จ



หมู่บ้านโป่งกุ่ม และบ้านโป่งสามัคคี ตั้งอยู่ในเขตป่าขุนแม่กวาง อยู่ด้านทิศตะวันออกของอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118 ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 14 - 55 มีขนาดพื้นที่จำนวน 130 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 81,250 ไร่ ในจำนวนนี้มีพื้นที่ป่าชุมชนบ้านโป่งกุ่มประมาณ 1,170 ไร่ เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง มีที่ราบบ้างเล็กน้อย มีป่าไม้ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ ลักษณะพื้นที่หมู่บ้าน เป็นที่ราบสูงภูเขาล้อมรอบมีสายน้ำไหลผ่านหลายสาย ได้แก่ น้ำแม่ลาย น้ำแม่อง น้ำแม่กอง น้ำแม่หวาน ห้วยหนาน สึกาใหม่ ห้วยสวรรค์ เป็นต้น ที่ใช้ในการทำการเกษตร วิถีชุมชนบ้านโป่งกุ่มประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวไทลื้อ นับถือพระพุทธศาสนา ประกอบอาชีพทำการเกษตร และมีวิถีชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับป่า มีการจัดตั้งป่าชุมชนของหมู่บ้าน โดยมีการกำหนดกฎระเบียบข้อบังคับให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการปกป้องรักษาป่า ตลอดจนช่วยกันพัฒนาพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้ดีขึ้น ปัจจุบันเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่ชุมชนได้เข้าไปมีบทบาทในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติป่า โดยการรวมตัวกันของคนในชุมชนโดยมีกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่า และตระหนักถึงความสำคัญของป่าเพื่อการดำรงชีวิต

ประเด็นสำคัญของชุมชน คือ ประเพณีเลี้ยงเจ้าพ่อดงเย็น เป็นประเพณีประจำปีของชุมชนบ้านโป่งกุ่ม ที่มีการปฏิบัติสืบทอดกันมาไม่ต่ำกว่า 120 ปีมาแล้ว โดยการจัดพิธีกรรมดังกล่าวจะกระทำใน วันแรม 9 ค่ำ เดือน 9 ของทุกปี จากความเชื่อที่ว่าในพื้นที่ดงเย็นมี เจ้าพ่อเตี้ยและเจ้าแม่นางเพย ผู้เป็นธิดา ที่ชุมชนชาวไทลื้อนับถือคอยปกป้องรักษาพื้นที่ดงเย็นและพื้นที่หมู่บ้าน ดังนั้นในทุกปีชาวบ้านจะจัดพิธีกรรมเลี้ยงเจ้าพ่อดงเย็น เพื่อบนบานศาลกล่าวให้เจ้าพ่อและเจ้าแม่ช่วยคุ้มครองหมู่บ้านและสัตว์เลี้ยงให้อยู่เย็นเป็นสุข

สภาพสังคมในหมู่บ้านโป่งกุ่มครัวเรือนกว่าครึ่งหนึ่งในหมู่บ้านยังอยู่ในลักษณะครอบครัวขยาย และอยู่รวมกันตั้งแต่ 2 ครัวเรือนในบริเวณเดียวกัน ซึ่งเป็นลักษณะ

ข่าย

เสริมสร้างวิถีชีวิต พอเพียง ตำบลป่าเมี่ยง จังหวัดเชียงใหม่



ของครัวเรือนชนบทในภาคเหนือ และครัวเรือนเกือบทั้งหมดในชุมชน มีเครือข่ายกันในชุมชน และจากการสังเกตของผู้วิจัยพบว่า ลักษณะความสัมพันธ์ของคนในชุมชนยังมีความสัมพันธ์กันอย่างเหนียวแน่น สังเกตจากการรวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมในชุมชนอย่างพร้อมเพรียงทั้งกิจกรรมทางด้านศาสนาและประเพณีอื่น ๆ เช่น การช่วยงานแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่ และงานศพ เป็นต้น โดยมีการรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มหลายกลุ่ม ดังนี้ (1) กลุ่มคณะกรรมการหมู่บ้าน (2) กลุ่มอนุรักษ์ป่าขุนน้ำแม่กวง (3) กลุ่มชมรมผู้สูงอายุตำบลป่าเมี่ยง (4) กลุ่มสมาชิกฅมนาปกิจ (5) กลุ่มเยาวชน (6) กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน (กท.บ) (7) กลุ่มเงินแก้ไขปัญหาความยากจน (ก.ชคจ.)

เนื่องจากบ้านโป่งกุ่มเป็นหมู่บ้านหนึ่งในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเป็นหมู่บ้านบริวารของ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทางโครงการฯ จึงได้พิจารณาสร้างฝายต้นน้ำลำธารกระจายทั่วพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่ป่าและจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการฯตามความเหมาะสม

จากผลการศึกษาวิถีชีวิตบนฐานคิดเศรษฐกิจพอเพียงของผู้สูงอายุในชุมชน จากประชากรผู้สูงอายุ จำนวน 133 คน มีผลการวิเคราะห์ดังนี้

วิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของผู้สูงอายุด้านความพอประมาณ มีการปลูกพืชผักสวนครัว หรือสัตว์เลี้ยงไว้เพื่อบริโภค ทำเป็นประจำ ร้อยละ 83.7 มีการบริโภคพืชผัก อาหารพื้นบ้านแบบรู้คุณค่า ทำเป็นประจำ ร้อยละ 82.3 และมีการใช้สอยสิ่งอุปโภคบริโภค อย่างประหยัด เช่น น้ำ ไฟฟ้า ทำเป็นประจำ ร้อยละ 76.6

วิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของผู้สูงอายุด้านความมีเหตุผล มีรายละเอียดดังนี้ มีการตัดสินใจเกี่ยวกับความพอเพียงในระดับครอบครัว เช่น เมื่อมีผลผลิตนอกเหนือจากการบริโภคแล้วแบ่งขายเพื่อเพิ่มรายได้ ทำเป็นประจำ ร้อยละ 68.0 มีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร หรือการถนอมอาหาร ทำเป็นประจำ ร้อยละ 55.5 และมีการแปรรูปผลผลิต ถนอมอาหาร โดยพิจารณาถึงความจำเป็น ทำเป็นประจำ ร้อยละ 52.0

วิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของผู้สูงอายุด้านภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี มีรายละเอียดดังนี้ การดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อลดความเสี่ยงด้านสุขภาพ และเพื่อลดค่าใช้จ่าย ด้านการรักษาพยาบาล เช่น รับประทานอาหารเป็นเวลา ทานอาหารปรุงสุกใหม่ หลีกเลี่ยงอาหารมัน และอาหารแป้ง รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ทำเป็นประจำ ร้อยละ 83.5 มีการพูดคุยกันภายในครอบครัวเรื่องการละเว้นอบายมุขต่าง ๆ ทำเป็นประจำ ร้อยละ 58.0 และ มีการตรวจเช็คราคาสินค้าและบริการย้อนหลังเพื่อไตร่ตรองการซื้อสินค้าและบริการในอนาคตเสมอ ทำเป็นประจำ ร้อยละ 56.7

วิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของผู้สูงอายุด้านเงื่อนไขความรู้ มีรายละเอียดดังนี้ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นในเรื่องที่ท่านไม่รู้ ทำเป็นประจำ ร้อยละ 72.7 มีการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ทำเป็นประจำ ร้อยละ 69.7 และมีการนำเอาความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ ฝึกปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม ทำเป็นประจำ ร้อยละ 69.2

วิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของผู้สูงอายุด้านเงื่อนไขคุณธรรม มีรายละเอียดดังนี้ มีส่วนร่วมมีการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน ทำเป็นประจำ ร้อยละ 89.6 และมีการดำเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์โดยไม่สร้างความสะดวกสบายให้ผู้อื่น ทำเป็นประจำ ร้อยละ 87.1

โดยสรุป ผลการวิเคราะห์วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ด้านความพอประมาณ ร้อยละ 81 ด้านความมีเหตุผล ร้อยละ 87 ด้านภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ร้อยละ 85 ด้านเงื่อนไขความรู้ ร้อยละ 82 และด้านเงื่อนไขคุณธรรม ร้อยละ 78



ภาพข่าว : กองบรรณาธิการ



พระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ประธานสภาวิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน มหาจุฬาลงกรณสัปดาห์หนังสือ (MCU book Day) ตลอด 30 ปี แห่งการสถาปนา มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7 - 10 สิงหาคม โดยมี **พระราชสิงหรวมณี** รองอธิการบดี กล่าวรายงาน มีนายสมบุรณ์ กันทะปา ที่ปรึกษาพุทธสมาคม จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะกรรมการแขกผู้มีเกียรติ นักเรียน นักศึกษา ร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ บริเวณหน้าสำนักงานวิทยาเขตฯ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ เมื่อ 7 สิงหาคม 2557



พระมหาวิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “สร้างชีวิตและความฝัน เริ่มต้นด้วยการอ่าน” ในงาน มหาจุฬาลงกรณสัปดาห์หนังสือ (Mcu Book Day) วาระสถาปนาในโอกาสครบรอบ 30 ปี มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ มี **พระครูธีรสุตพจน์** ผอ.สนง.วิทยาเขตเชียงใหม่ ดำเนินรายการ ณ บริเวณหน้าสำนักงานวิทยาเขตฯ เมื่อ 8 สิงหาคม 2557



นายปิ่น อะทะเทพ ผช.อธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ (มจร.) พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมราชินี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ 12 สิงหาคม 2557



นายสมบุรณ์ กันทะปา ประธานผู้ก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลตรอนนิมิต โรงเรียนอนุบาลตรอนนิมิตวิทยาเขตเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะลูกหลาน และแขกผู้มีเกียรติ มอบทุนการศึกษาให้กับพระนิสิตคณะพุทธศาสตร์ ระดับปริญญาตรี โท และเอก จำนวน 189 ทุน ประจำปีการศึกษา 2557 เนื่องในโอกาสครบรอบสามทศวรรษแห่งการสถาปนา มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่



มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ จัดเสวนา/ แลกช่วงข่าว เรื่อง “อุ้มบุญหรืออุ้มบาป ?” โดย **พระครูธีรสุตพจน์** ผอ.สนง.วิทยาเขตเชียงใหม่ **รศ.นพ.ไพรัตน์ พฤษชาติคุณากร** จิตแพทย์ **ผศ.ดร.ปรุดณ์ บุญศรีตัน** อาจารย์ประจำภาควิชาศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ **ผศ.ดร. สำราญ ชันสำโรง** รองผอ.สนง.วิทยาเขตเชียงใหม่ ดำเนินรายการ ณ ห้องประชุมศรีปริยัติฯ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ เมื่อ 13 สิงหาคม 2557



โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนิสิตมัคคุเทศก์ภาคภาษาอังกฤษ โดย สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ วันที่ 14, 15 และ 21 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมธรรมปัญญาบดี มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่ วัดสวนดอก (พระอารามหลวง) วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร และวัดเชียงใหม่



ตัวแทนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่และ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ร่วมแข่งกีฬาต้านยาเสพติด สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา



พระธรรมมังคลาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 มอบทุนการศึกษาให้พระนิสิตคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ จำนวน 150,000 บาท



อาจารย์ ดร.สุดใจ ดิลกทรรศนธ์ ถวายปัจจัยจำนวน 50,000 บาท เพื่อสมทบกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 30 ปี



พระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ และประธานสภาวิทยาเขตเชียงใหม่ จัดแถลงข่าวการสร้างพุทธมณฑลและมจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 30 ก.ย. 2557



นิสิตสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 โครงการจัดการศึกษาเยาวชนแกนนำชาวพุทธ ที่อยู่บนพื้นที่สูงตามจังหวัดชายแดนภาคเหนือของไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มาศึกษาที่ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชนที่คอยสนับสนุนการทำงานของพระปฏิบัติอาสาพัฒนาชาวเขาต่อไป



นิสิตสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จัดกิจกรรมและบริจาคปัจจัยให้เด็กพิการ ณ ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือ ต.หนองฝิ่ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่



พระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ / ประธานสภาวิทยาเขตเชียงใหม่ มอบปัจจัยจำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนสร้างพุทธมณฑลเชียงใหม่ และมจร.

คณะศิษยานุศิษย์หลวงพ่อ- วัดพระธาตุศรีจอมทอง	119,800
ว่าที่ร้อยตรีศราวุฒิ เมืองอินทร์	100,000
คุณแม่สุภา ชัยภูมิ	50,000
ครอบครัวพรนิมิตร	30,000
คณะศรัทธาวัดป่าแดงมหาวิทยาลัย	17,440
คุณสุรพล ธรรมลังกา	11,100
กองทุนน้อมรำลึกครูบาศรีวิชัย คณะกรรมการหมู่บ้านห้วยแก้ว	
ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ต.สุเทพ	10,000
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์	10,000
นายบัน อะทะเทพ	10,000
คุณวนิดา สุวิทย์ศักดิ์มานนท์	10,000
คุณธวัช - คุณพรธณี บุญประเสริฐ	9,000
ชมรมกำนัน + ผู้ใหญ่บ้าน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	5,000
นายธำนิพนธ์ สุภาแสน	5,000
คณะศรัทธาวัดเมืองกาย	4,960
พ.ต.อ.ปสพกรณ์-ดร.บุศรา-นายเอก โฬธิสุข	3,000
คณะข้าราชการอำเภอสันกำแพง	3,000
คณะศรัทธาวัดร้องขี้เหล็ก	2,620
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน	2,500
คณะศรัทธาวัดบ้านท้อ	2,150
คุณสุทานัน - คุณอนงค์พรรณน - คุณแม่ศรีนวล พระยอด, มีสเตอร์เอียน - คุณสมจิตร ฮิสลอป และครอบครัว	2,000
คณะศรัทธาวัดหิริญญาวาส (แม่ฮ้อยเงินเหนือ)	1,910
เทศบาลตำบลป่าป้อง	1,770
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	1,370
พ่อค้า แม่ค้า ตลาดกาดก๋อย	1,250
คณะศรัทธาบ้านแม่ฝักหวาน	1,220
คณะศรัทธาวัดสันต้นม่วงเหนือ	1,100
คุณขวัญบุลย์ - คุณแสงเรือน - คุณขวัญพัชรรภา - คุณปัญญาบุญญ์ จริยสกุลธรรม	1,080
คณะศรัทธาวัดศรีประดิษฐ์ (ป่าคา)	1,000
คณะศรัทธาวัดดอยปล่องนก	1,000
คณะศรัทธาวัดกำแพงหิน	1,000
กองบิน 41	1,000
สภ.แม่แฝก	1,000
โรงพยาบาลสวนปรุง	1,000
ข้าราชการตำรวจ สภ.แม่ริม	1,000
คณะครู นักเรียน โรงเรียนธรรมราชศึกษา	1,000
ครอบครัวปึงเมือง และครอบครัวพัฒนาอุปถัมภ์	1,000
ว่าที่ ร.ต.สมัย คำชมภู	1,000
นายโชคดี อมรวัฒน์, คุณศรีณัฐ มีหนองคำ	1,000
พ.ต.อ.วิรัช ประสพโชคชัย	1,000
พ.ต.อ.นิยม ดั่งลี	1,000
พ.ต.อ.สุธรรม ชาตอาษา	1,000
พ.ต.อ.บุญวัด เกิดกล้า พร้อมภริยา บุตร-ธิดา	1,000
ดร.ศุภวัตร ภูวกุล	1,000

น้ำใจจากพุทธศรัทธา : กองบรรณาธิการ

คุณพวงศรี สัตยกร	1,000	คุณวรรณนา สุขพิณีจ และครอบครัว	500
คุณพร - คุณบุญยวง ธิเตจ๊ะ พร้อมครอบครัว	1,000	คุณจันทรา อินตะฟู	500
คุณประเสริฐ - คุณดาวณี - คุณสุขสถิต เคหา,		คณะศรัทธาวัดคำขาว	360
คุณอนันท์ชนก ศฤงคารินกุล	1,000	คณะศรัทธาวัดบ้านวาก	335
คณะศรัทธาวัดยางทอง	950	คณะศรัทธา สำนักสงฆ์ต้นผึ้ง	300
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่	850	พนักงานเทศบาลตำบลจอมทอง	300
พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลไชยสถาน	641	สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด	200
คลินิกชุมชนอบอุ่น	540	คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อ.แม่ฮอน	300
คณะศรัทธาวัดพุทธมรรคา	500	คุณอัญญอร - คุณอัครดิฐิตา ศิริธำนังกูร	300
คณะศรัทธาวัดชัยสถิตย์	500	คุณเพลิน คูตระกูล	300
คณะศรัทธาวัดใหม่ชลประทานชุกชาติ	500	คุณศิริดา ผดุงพจน์	200
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่โป่ง	500	คุณสมศรี ชัยน	200
ร้านบุ๊คเซ็นเตอร์ 1 - 2	500	คณะศรัทธาวัดดวงดี	200
นายอดิศร กำเนิดศิริ	500	คณะศรัทธาวัดป่าไผ่ศรีโขง	200
พ.ต.ท.กัมปนนท์ แก้วโมลา	500	คณะศรัทธาวัดชัยประดิษฐ์	200
คุณสมภพ - คุณสมเพชร สุภามูล	500		

ติดตามต่อฉบับหน้า

กองทุน 30 ปี มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่

พระราชสิงหวรรณิ	60,000	แม่ชีวิมลญาณิ เป็นน้อย	10,000
พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์, ดร.	10,000	ดร.สุดใจ ดิลกพรตนนท์	50,000
พระมหา ดร.ดวงจันทร์ คุตตสิโล	10,000	ผศ.ดร.สำราญ ชันลำโรง	15,000
พระครูสุวัฑฒ์ปัญญาโสภิต	10,000	พ่อสมบุญรณ์ กั้นทะปา	10,000
วัดผาลาด	10,000	นายอลงกรณ์ รอดแก้ว	1,000
พระเทพวรสิทธาจารย์	5,000	นางอัจฉรีย์ อิงธนาวัฒน์	1,000
พระครูสิริเจติยาภูล	2,000	ส.อ.พัฒนา พนาวัลย์ศิริ	1,000
พระสมุห์บุญชา ปากาโร	1,000	ร.ต.อ.อภิชาติ - นางณัฐสุชา ยิ้มแย้ม	1,000
พระครูสิทธิธรรมกิจ (ผดุง พุทธิสโร)	1,000	ดร.ศุภวัตร ภูวกุล	1,000
พระครูพุทธธรรมรักษ์	1,000	นายวุฒิพงษ์ - นางปรียานุช ใจหาญ	1,000
พระครูพุทธธรรมรักษ์	1,000	น.ส.กรรณิการ์ วีรพัฒน์รุ่งเดช	1,000
พระครูสุจิตปัญญารัตน์ จิตตปัญญา	1,000	นายพรชัย สุริยะจักร์	1,000
พระครูสิริสุตานุสิฐ	1,000	นางจันทร์ทิพย์ วิริยพันธ์	1,000
พระปลัดปัญญา ปัญญาโร	1,000	แม่แสงหล้า ขุนหาร	1,000
พระสุวรรณเมธี	1,000	นายพิทยา ทิพวรรณ และน้องๆ 7-11	600
พระมหาปองปริดา ปรีปถุณเณ	500	นายสนธยา ฮวดเจริญ (พร้อมครอบครัว)	500
พระครูศรีปัญญาวิเชียร	500	นายพรศิลป์ รัตนชูเดช	500
พระสมุห์สุวรรณ สุวณเณ	500	น.ส.อรอนงค์ ภิระพรรณ	500
พระครูสถิตชัยพัชร	300	นางนงนุช บุสสยา	500
พระประพร สังวรจิตโต	249	นายกำพล,นางสมศรี จันทร์ภักดิ์บุรณ์	500
พระสมบัติ สิริสมปถุณเณ	200	ปณณา, พ.ต.จรัส, พัทธวัชรณ, ตฤณภณ สุรินทร์	500
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ 1) 6157 ครู ชม.	3,601	ด.ต.สุชาติ, นางจำเนียร เฉลิมวงศ์วัฒน์	500
นางสุภา ชัยภูมิ	2,000	นายอดิเรก ขุนคงมี	500

ติดตามต่อฉบับหน้า

สถานที่รับบริจาค

สำหรับพุทธศาสนิกชนที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคสร้างพุทธมณฑลเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้ที่ บัญชีออมทรัพย์ชื่อ “พุทธมณฑลเชียงใหม่” เลขที่ 981-6-77946-3 ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ บัญชีออมทรัพย์ชื่อ “กองทุนสร้างพุทธมณฑล และ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่” เลขที่ 521-047927-7 ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสุเทพ บริจาคได้ที่ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร โทร.053-416419, โทรสาร 053-416027, วัดศรีเสดา โทร. 053-892909, 892346, โทรสาร 053-219777, วัดเจ็ดยอด โทร. 053-221464, โทรสาร 053-221497, วัดท่าตอน โทร. 053-459309, โทรสาร 053-459284, มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ วัดสวนดอก 053-278967, 087-1857373, โทรสาร 053-270452, และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ โทร. 053-112671, โทรสาร 053-112672 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหลังจากพุทธศาสนิกชนได้ร่วมบริจาคแล้ว ได้โปรดส่งสำเนาใบโอนที่ พระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ วัดศรีเสดา พระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 หรือที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ วัดสวนดอก พระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 เพื่อจัดส่งใบโอนไม่ทวนบัตรใบให้



KSUSOB ๓๐ ปี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(วิทยาเขตเชียงใหม่)

ขอเชิญร่วมฉลองครบรอบ 30 ปี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
ณ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ วัดสวนดอก วันที่ 25-27 ธันวาคม 2557

Please join us in celebrating the 30th Anniversary of
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Chiang Mai Campus
at MCU. Chiang Mai Campus, Wat Suandok on 25-27 December 2014

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของต้นพยอม...

กองบรรณาธิการเปิดรับงานเขียนดี ๆ เพื่อการเผยแพร่สารสนเทศ ไม่ว่าจะเป็ความรู้ งานบริการ ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ
โดยส่งข้อมูลมาทาง Facebook : <https://www.facebook.com/mcucm> ทางกองบรรณาธิการจะพิจารณาลงตีพิมพ์ต่อไป



มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
วัดสวนดอก (พระอารามหลวง)
เลขที่ 139 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร. (053) 278967, 270451, 808411 แฟกซ์ (053) 270452
Facebook : <https://www.facebook.com/mcucm>



**The 6th International Buddhist Research Seminar
on Buddhist Approaches to Cultural Ecology**

15-16 October 2014

Venue: International Meditation Center of MCU,
Chiang Mai Campus, San Sai District,
Chiang Mai Province

For more information contact: Buddhist Research Institute
Tel: +66 3524 8073 Email: budrsin@mcu.ac.th
Visit us and register online at: www.briseminar.com